

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, NHIỆM KỲ 2021-2026

- **Sơ lược bản thân:**

- Họ và tên: Lê Thị Mai Huyền
- Ngày tháng năm sinh: 16/03/1970
- Chức vụ, đơn vị công tác: Giám đốc công ty Đức Thành

- **Chương trình hành động:**

Qua tìm hiểu tôi được biết, HĐND là cơ quan quyền lực cao nhất của địa phương do chính nhân dân địa phương bầu ra, là đại diện cho nhân dân quyết định mọi chủ trương, đường lối cũng như giám sát mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện ý kiến nguyện vọng của nhân dân. Là đại biểu HĐND tức là cầu nối giữa cử tri với các cơ quan Nhà nước, có trách nhiệm giám sát đôn đốc các cơ quan thực hiện yêu cầu và nguyện vọng của cử tri.

Tôi rất vinh dự được UBNDTTQ tin tưởng và giới thiệu ứng cử vào HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử huyện Tân Châu Nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Với đặc thù Tân Châu là vùng nông nghiệp, người dân trong huyện phần lớn làm nghề nông nên khi làm trong ngành này, tôi cũng đã từng được nghe nhiều ý kiến băn khoăn của bà con liên quan đến các chủ trương, chính sách ưu tiên cho phát triển nông nghiệp để đem lại sự phát triển kinh tế bền vững cho địa phương.

Là một người đại biểu, bản thân tôi luôn mong muốn huyện Tân Châu ngày càng phát triển hơn nữa về mọi mặt. Tôi luôn mong muốn những người dân trong huyện có một cuộc sống no đủ, đầm ấm. Vì vậy, nếu tôi được bà con tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh thì bản thân tôi xác định sẽ phải không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn để làm tốt hơn công việc chuyên môn của mình. Ứng dụng các giải pháp sinh học, phát triển bền vững trong ngành nông nghiệp.

Trong mọi lĩnh vực công tác, tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu. Đặc biệt tôi sẽ luôn đi sâu, đi sát tìm hiểu những tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời có những chính sách mà cử tri quan tâm sẽ được làm rõ như: tiếp sức cho những thế hệ tương lai,



CÔNG TY TNHH ĐỨC THÀNH

ĐC: 785-787, Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, Thành Phố Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 02763.818111 - 02763.822044 - Fax: 02763.814955
Email: ducthanh@ducthanhco.vn | Website: www.ducthanhco.vn

các chương trình tài trợ cho các hộ gia đình khó khăn, hỗ trợ phòng chống dịch Covid và tìm cách giúp ý kiến nhân dân đến được với cơ quan có thẩm quyền.

Nếu được các quý bà con cô bác tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 lần này, tôi sẽ làm tốt vai trò quyền hạn của một đại biểu HĐND tỉnh góp phần vào công việc chung của cộng đồng. Những tâm tư, nguyện vọng của bà con sẽ được tôi lắng nghe, tìm hiểu và phản ánh trung thực tới cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Người viết

Lê Thị Mai Huyền